

TAM DIỆN LỤC TÝ HỒNG TÀI THẦN

Soạn dịch: HUYỀN THANH

Tam Diện Lục Tý Hồng Tài Thần là vị Thần Tài màu hồng có ba mặt sáu cánh tay, đại biểu cho Tâm Đại Bi cứu nhiếp tất cả Tài Bảo của ba cõi, mãn túc tất cả Tâm Nguyên của chúng sinh thuộc Thế Gian và Xuất Thế Gian.

Tam Diện Lục Tý Hồng Tài Thần là một vị Tài Thần đặc biệt có riêng ở phái **Ninh Mã Ba** (Nyingma) của Mật Giáo Tây Tạng, rất ít thấy ở tự viện và các giáo phái khác của Tạng Mật

Pháp Môn **Tam Diện Lục Tý Hồng Tài Thần** ban đầu được Đại Sư **Liên Hoa Sinh** (Padma-sambhava) cất giữ trong tu viện **Tang Gia** (Samye), sau đó do đệ tử là **Thông Tuệ** phát hiện ra Mật Giáo mà Liên Sư đã cất giữ nên truyền thừa tiếp tục cho đến ngày nay.

Đại Bảo Phục Tàng Tập ghi nhận Tôn này là thân Hóa Hiện của Đức Phật **A Di Đà** (Amitābha), là Bản Tôn của **Tăng Nghiệp** (Tăng Ích) và **Hoài Nghiệp** (Kính Ái). Tôn này có thân màu hồng đỏ, ba mặt, sáu cánh tay, bốn chân, hai con mắt vừa vui vừa giận. Mặt chính giữa màu hồng, mặt bên phải màu trắng, mặt bên trái màu xanh lam. Đầu đội mào tơ, thân đeo bó hoa, dùng tám con Rồng và châu báu làm vật trang sức. Hai tay để ngang ngực cầm con **Thổ Bảo Thủ** (?con chồn sóc) từ trong miệng phun ra châu báu chẳng dứt. Bên phải: hai tay còn lại phân biệt cầm bấu Như Ý và **móc câu Kim Cương** (Kim Cương câu). Bên trái: hai tay còn lại phân biệt cầm cái bát dầu lâu chứa đầy vật báu và sợi dây báu. Co gập chân bên phải duỗi chân bên trái, dẫm đạp lên Dạ Xoa nam nữ, đứng thẳng tại vành mặt trăng trên hoa sen, hiện rõ tướng dũng mãnh



Ý nghĩa của Tôn Tượng:

.)**Thân màu hồng đỏ** biểu thị cho **Tâm Đại Bi** (Kāruṇa-citta) câu nhiếp tất cả Công Đức và tài bảo trong ba cõi **Dục Giới** (Kāma-dhātu), **Sắc Giới** (Rūpa-dhātu), **Vô Sắc Giới** (Arūpa-dhātu)

.)**Hai mắt vừa giận vừa vui**: biểu thị cho năng lực giảng phục tội đơ phiền não với năng lực viên mãn Giới Luật thanh tịnh

.)**Mặt chính giữa màu hồng**: là Hồng Tài Thần độ hóa loài người, biểu thị cho **Ngũ** (Vāk) của chư Phật với Bồ Tát **Quán Thế Âm** (Avalokiteśvara)

.)**Mặt bên phải màu trắng**: là Bạch Tài Thần độ hóa hàng Thiên Thần, biểu thị cho **Thân** (Kāya) của chư Phật với Bồ Tát **Văn Thù** (Maṃjuśrī)

.)**Mặt bên trái màu xanh lam**: là Lam Sắc Hắc Tài Thần độ hóa loài Rồng, biểu thị cho **Ý** (Citta: Tâm) của chư Phật với Bồ Tát **Kim Cương Thủ** (Vajra-pāṇi)

.)**Bí Mật Phật Mẫu Cổ Lỗ Cổ Liệt** (Kurukulle) ở trái tim biểu thị cho **Tam Xứ Không Hành Tổng Tập** độ hóa được **Ý** (Manas) của tất cả chúng sinh

.)**Hai tay ôm con Thổ Bảo Thủ** biểu thị cho việc ban cho Phước Tài Bảo đầy đủ khắp ba cõi

.)**Tay cầm báu Như Ý** biểu thị cho việc mãn túc tất cả Tâm Nguyện của chúng sinh

.)**Tay cầm móc câu Kim Cương** biểu thị cho việc câu triệu hữu tình ở ba cõi

.)**Tay cầm cái bát đầu lâu chứa đầy vật báu** biểu thị cho việc có thể khắc trừ chướng ngại Ma Oán vô hình hoặc hữu hình, đồng thời biểu thị cho sức mạnh Giác Ngộ của Phật Pháp

.)**Tay cầm sợi dây báu**: biểu thị cho ý nghĩa nhiếp phục chúng sinh

.)**Bốn chân dẫm đạp lên Dạ Xoa nam nữ** biểu thị cho sự chiến thắng các chướng ngại và đạt được hết thảy sự giàu sang

Tam Diện Lục Tý Tài Thần Tâm Chú là:

OM JAMBHALA JALENDRĀYA DHANAM MEDHI HRĪḤ SVĀHĀ
OM ĀḤ HŪM

Tu trì Giáo Pháp và tụng niệm Chân Ngôn của Tam Diện Lục Tý Hồng Tài Thần sẽ giúp cho mọi sự nghiệp được thành tựu, hóa giải vận xấu ác, thu hút quý nhân, tiền của, thức ăn uống... đem lại cuộc sống giàu sang, tăng trưởng nghiệp tốt lành, Phước Đức, tuổi thọ, Trí Tuệ.

Tùy theo sự phát Tâm của người tu hành mà quả báo đạt được chẳng giống nhau. Nếu như phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề ắt có thể được chúng Phước Đức viên mãn của Thế Gian với Xuất Thế Gian. Nếu chỉ cầu tài phú của Thế Gian thì có thể được mãn túc. Nếu là người nghèo túng thì có thể đạt được lợi ích sung túc thực vật.

Tu tập Pháp này dễ được tương ứng, hay được Công Đức của ba vị Thần Tài: Hồng, Bạch, Hắc... hỗ trợ, chẳng bị sinh hoạt kinh tế áp bức, hay phòng giữ được Pháp Tài không cho chảy mất, thu hút được mọi loại thọ dụng được sung túc, đầy đủ danh lợi, Phước Đức, thọ mệnh, Trí Tuệ, vật chất với tinh thần thượng đẳng... để có thể yên tâm hướng theo Đạo.

16/04/2014